



วันที่ 12 มกราคม 2567

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 14

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 14
2. ไฟล์สื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ

ด้วยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็น **การฝึกงานรูปแบบพิเศษ** ขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 **สำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา** ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ จากกลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region (GMS) อันได้แก่ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว เวียดนามและจีน รวมทั้งจากประเทศอื่นๆ ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้มีโอกาสร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ อีกทั้งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากครูและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหารจัดการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำธุรกิจแบบยั่งยืน ฯลฯ ในระหว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน หรือระหว่างรอทำงานจริง

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่นักศึกษาต้องการเข้าร่วมมากที่สุด เนื่องด้วยเป็นการฝึกงานที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่การทำงานจริงได้อย่างรอบด้าน รวมทั้งช่วยสร้างเครือข่ายในการทำงานให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ และในปีพ.ศ. 2567 นี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 ทางโครงการฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์และความสนใจของนักศึกษาในปัจจุบัน แต่ยังคงความเข้มข้นเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึก/อบรมในสายงานที่นักศึกษามีความถนัด สนใจ และทำงาน Project พิเศษควบคู่กันไปด้วย ดังมีรายละเอียดของโครงการฯ ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ตั้งเป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้นักศึกษาในทุกระดับชั้นปี ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเผยแพร่สื่อโปสเตอร์และข้อความประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับข้อมูลของโครงการอันจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของนักศึกษาต่อไป

หากทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณนิตยา ชำนาญป่า หมายเลขโทรศัพท์ Call Center 082-201-1212 อีเมล contact@singhabizcourse.com



QR Code: Website
Singha Biz Course

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลวิทย์ สุขอดม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด